



Lời ngỏ Kỷ yếu

Lê Hữu Trác - 30 năm – Dấu ấn các thế hệ

30 năm của trường *Phổ thông năng khiếu cấp 1, 2 Mỹ Văn* xưa – trường THCS *trọng điểm Lê Hữu Trác* nay là hành trình đến hiện tại từ truyền thống. Mong muốn tri ân những giá trị 30 năm để từ đó tạo ra các giá trị mới cho trang sử mới của ngôi trường Lê Hữu Trác hôm nay. Đến hiện tại từ truyền thống cũng là cách để trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác thực hiện mục tiêu khẳng định là trung tâm giáo dục chất lượng cao khối THCS của thị xã Mỹ Hòa, của tỉnh Hưng Yên; để mái trường Lê Hữu Trác luôn là điểm đến, là nơi trở về, nơi trao gửi tin yêu của các thế hệ giáo viên và học sinh, của nhân dân quê hương xứ nhà.

Chặng đường 30 năm chưa phải là dài song với những gì đã trải qua, các thế hệ nhà giáo, nhân viên, học sinh của trường đã nối tiếp nhau viết lên nét son truyền thống của nhà trường. Đó là: Truyền thống hiếu học, học giỏi, học thành người có ích, cùng với tình nghĩa thầy trò sâu nặng bền vững.

Cuốn Kỷ yếu *“Lê Hữu Trác - 30 năm – Dấu ấn những thế hệ”* ra đời không chỉ nhằm ghi lại những nét chính quá trình thành lập và phát triển của trường, những gương mặt và tên tuổi của các thế hệ thầy cô, các thế hệ học sinh, mà còn mong muốn tái hiện những cảm xúc, những câu chuyện và kỷ niệm chân thực nhất về mái trường thân yêu, để lớp lớp các em học sinh tự hào về truyền thống nhà trường mà ra sức nỗ lực hơn nữa để vượt qua những giới hạn của bản thân viết tiếp tương lai cho Trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác.

Quãng thời gian 30 năm, các lớp, các thế hệ rất nhiều mà công tác lưu trữ của trường còn thiếu sót. Ban biên tập chúng tôi mong muốn ghi đầy đủ thông tin các thế hệ nhưng mong ước ấy không thể hoàn thành ngay được, nên đành cập nhật trước những thông tin thu thập được mà biết chắc cũng còn nhầm lẫn thiếu sót. Chúng tôi đã gửi email, điện thoại, nhắn tin trên Facebook, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi từng khóa, từng lớp gửi thông tin, hình ảnh, bài viết của lớp và cá nhân, nhưng số phản hồi lại cũng chưa đầy đủ. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng chúng tôi cũng chỉ dám coi tập Kỷ yếu này như là một bước khởi đầu để có một Kỷ yếu hoàn chỉnh với những thông tin, danh sách, hình ảnh và sáng tác đầy đủ, chính xác và nghệ thuật hơn trong thời gian tiếp theo.

Một lần nữa, thay mặt Ban biên tập Kỷ yếu, tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự đóng góp, cung cấp thông tin, mọi sự hỗ trợ của các thế hệ nhà giáo, nhân viên, học sinh nhà trường để chúng tôi dần thực hiện ước mơ xây dựng Kỷ yếu hoàn chỉnh./.

Hưng Yên, tháng 11 năm 2023
TM. BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU
TRƯỞNG BAN – HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Nam